

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกควบคุมยาสูบของประเทศ และเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันใช้แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 จากสถานการณ์การบริโภคยาสูบ ล่าสุด ปี 59 พบว่า ประชากรตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป มี 54.8 ล้านคน สูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 หรือประมาณ 10.9 ล้านคน ส่วนวัยทำงาน ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินงานปี 60-64 ความชุกของการสูบบุหรี่ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ต้องไม่เกินร้อยละ 16 หรือไม่เกิน 8.8 ล้านคน เพื่อให้อัตราบริโภคยาสูบภาพรวมของไทยมีสถิติลดลงอย่างต่อเนื่อง สธ. จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเน้นขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และขยายผลให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ยกกระดับขีดความสามารถควบคุมยาสูบของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน</p>
มติชน ไทยรัฐ	<p>ยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 มีประเด็นใหม่เสนอในที่ประชุมให้บรรจุในร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว 4 ประเด็น ได้แก่ 1.เพิ่มเรื่องเอ็มคิว หรือความฉลาดทางศีลธรรม เพื่อปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรมให้แก่เด็กไทยที่เกิดในยุคดิจิทัล 2.มีระบบส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยที่มีไอคิวสูง 3.การบรรจุวิชาสุขภาพจิตเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ และ 4.การออกแบบระบบความปลอดภัยของโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดีอย่างเหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์แบบ คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อพิจารณาในปลายเดือน มิ.ย. นี้</p>
มติชน	<p>ถอดบทเรียนคดีฆ่าหั่นศพ</p> <p>-เสนอบทความ ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา ให้มุมมองกรณีของเป็รียว่า เป็นอาการทางสังคมมากกว่าอาการทางจิต หนุ่มสาวยุคใหม่โดยเฉพาะในเจนวาย มี "5จี" รวดเร็วเกินไป ขอเรียกว่า 5 ก คือ 1.ก๊อบปี้ เปลี่ยนแบบเขาทุกอย่าง 2.โก้ อยากกรวย อยากดั่ง อยากสวย อยากเท และมีอีโก้ อยากกรวยโดยไม่สนใจว่าหาเงินจากไหน 3.ก๊วน มีพรรคพวก 4.ก๊ง สูบบุหรี่กินเหล้าเบียร์เมายา และ 5.กาม นำมาสู่เรื่องกามารมณ์ มั่วเพศ เช็กชั๊กกลุ่ม ทั้งหมด 5 ก เอาแต่ใจหมด เมื่อไม่ได้ตั้งใจ มาจบที่ "แก้" คือ แก้ตัว-แก้ผ้า-แก้แค้น เมื่อมีเรื่องผิดใจก็เกิดความแค้น ทุกวันนี้สังคมเล็งลูกผิดๆ เลี้ยงให้เป็นคนเอาแต่ใจ เด็กไม่เคยมีความอดทน ฝรั่งเกิดปัญหานี้มาก่อน จึงแก้ด้วยการพัฒนาอีคิวให้อารมณ์หนักแน่น อารมณ์ดี แต่ยังไม่พอต้องมีเอคิว คือ อดทน</p> <p>ขณะที่ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เราต้องมาดูว่าสังคมได้อะไรจากกรณีนี้ ไม่ใช่มุ่งนำเสนอข่าวอย่างเดียว กลายเป็นเกาะติดเรื่องของผู้กระทำผิด สุดท้ายเด็กและเยาวชนจะเข้าใจผิดว่า การนำเสนอข่าวแบบนี้มากแสดงว่าสังคมให้ความสนใจ พวกเขาไม่รู้หรือกว่าดีหรือไม่ดี ดังนั้นต้องคิดถึงเด็กและเยาวชนด้วย อย่างเรื่องนี้สังคมควรต้องเรียนรู้ การกระทำ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากอะไร การจะป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น แนะนำว่า 1.ตัวพ่อแม่ถ้ามีปัญหาต้องรีบแก้ไข หากแก้เองไม่ได้ต้องหาบุคคลที่สามารถช่วยเหลือ หรือหากไม่ได้ก็ควรต้องปรึกษาจิตแพทย์ และ 2.หากลูกมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข ลูกมีปัญหาทางอารมณ์หรือมีสมาธิสั้นต้องปรึกษาแพทย์ แต่ที่ผ่านมาเป็นปัญหาโดยเฉพาะพ่อแม่ทำงานเครียดก็จะไปลงที่ลูก ต้องเข้าใจว่าปัญหาต่างๆ มีทางออก ค่อยๆ คิด หรือปรึกษาจิตแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ข่าวสด	<p>ยากินยุงเดือนระบาด</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจัดเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ต้องขึ้นทะเบียนกับ อย. แต่จากการสุ่มตรวจสอบในท้องตลาด ล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน มีการจำหน่ายยากันยุง และธูปหอมไล่ยุงที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. 5 ยี่ห้อ ทั้งนี้จากการตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบมีสารเมเพอร์ฟลูทริน ซึ่งเป็นสารที่ อย.ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน เพราะไม่ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราการใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้</p>
สยามรัฐ	<p>อัฟเกรดยาสมุนไพรส่งออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า นอกจากการยกระดับคุณภาพการผลิตยาแล้ว อย. ยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของยาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับจาก อย. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นยาที่มีสรรพคุณตามที่ปรากฏบนฉลากซึ่งถือเป็นกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค ที่สำคัญกระบวนการพิจารณาอนุญาตทะเบียนตำรับยาดังกล่าวยังใช้กับทั้งยาจากสมุนไพรที่ผลิตในประเทศและนำเข้า เพื่อความโปร่งใสในยุคเปิดเสรีทางการค้า นอกจากนั้น อย. ได้มีมาตรการส่งเสริมยานาแผนไทยหรือยาที่ผลิตจากสมุนไพรไปใช้มากขึ้น อาทิ บรรจุนายการยาจากสมุนไพรและยาแผนไทยไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อทดแทนใช้ยาแผนปัจจุบันในสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีส่วนทำให้ประชาชนรู้จักและใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้ดูแลตัวเองจากอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงได้ ซึ่งมีส่วนที่จะเพิ่มมูลค่าการตลาดรวมถึงเพิ่มโอกาสส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ</p>
เว็บไซต์sanook	<p>ระเบิดในรพ.ชลบุรี</p> <p>- เสนอข่าว คนร้ายแอบสร้างสถานการณ์ นำวัตถุคล้ายระเบิดมาวางไว้ด้านฟาร์ม.ชลบุรี หน่วย EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบริเวณดาดฟ้า ชั้นบนสุดของอาคารหลายวัดน์ ภายในรพ. ตรวจสอบพบเป็นวัตถุคล้ายระเบิด คนร้ายใช้โทรศัพท์มือถือพันกับสายไฟกว่าสิบเส้นใส่ไว้ในถุงขนม และวางไว้บนดาดฟ้าของตัวอาคาร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดกั้นไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าพื้นที่รวมถึงผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านไปว่า 30 นาที จึงได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆ เป็นเสียงที่ซัดเก็บกู้ระเบิด EOD ที่ใช้ระเบิดแรงดันต่ำ ทำลายวัตถุดังกล่าว จากการตรวจสอบเป็นระเบิดปลอมที่ทำขึ้นมาเพื่อหวังสร้างสถานการณ์ให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งทางตำรวจก็จะได้สืบสวนติดตามคนร้ายต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>ผช.พยาบาลหายตัวปริศนา</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.อัจฉรา หรือน้องอ้อฟ สงเคราะห์ อายุ 27 ปี ผู้ช่วยพยาบาล รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา หายตัวไประหว่างขึ้นรถไฟจากเพชรบุรี เพื่อเดินทางกลับรพ. หลังเสร็จสิ้นภารกิจ อบรมวิชาชีพ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 27 พค.-1 มิ.ย.2560 มารดาร้องสื่อให้ช่วยตามหาด้วย หวั่นเกิดเหตุร้าย วอนผู้ใดพบเห็นช่วยแจ้งเบาะแส</p>
แนวหน้า	<p>บุรีรัมย์รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ ทองทับ ผอ.รพ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นำแพทย์ พยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมเดินรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไปตามถนนภายในโรงพยาบาล และบริเวณถนนติดรั้วด้านนอกของโรงพยาบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและญาติผู้ป่วยได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด</p>
ข่าวสด	<p>สูงวัยรำกลอง</p> <p>-เสนอข่าว นางฟาดิเมาะ เจ๊ะมะ นักพัฒนาชุมชน อบต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ชักชวนผู้สูงอายุมาออกกำลังกาย โดยสมาชิกเลือกนำวงกลองยาวมาประยุกต์ออกกำลังกายจนเกิดเป็นกิจกรรมรำกลองยาวสร้างสุขภาพ ซึ่งมีทีมงานจากรพ.สต.เขาพระบาท มาช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>ทั้งนี้ สสส. ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบ้านบ่อล่อ หมู่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จัดทำโครงการกลองยาวสร้างสุขของผู้สูงอายุบ้านบ่อล่อ ชักชวนกลุ่มผู้สูงวัยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ด้วยการละเล่นกลองยาวและการร่วมนำประยุกต์เป็นกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันในช่วงเย็น</p>
ข่าวสด	<p>ร.พ.อำนาจเจริญเปิดตลาดสีเขียว</p> <p>-เสนอข่าว โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกผักไร้สารพิษ และเกษตรกรผู้ปลูกผัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปลอดภัย เปิดตลาดสีเขียว Green Market นำพืชผัก ผลไม้ปลอดภัยที่ปลูก โดยวิธีอินทรีย์ไร้สารพิษ ปลูกโดยวิธีปลอดภัยจากเกษตรกรมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม
เดลินิวส์	<p><u>ป้องกันโรคติดต่อข้ามประเทศ</u></p> <p>-เสนอข่าว นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือน พ.ค. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทำอากาศยานดอนเมือง ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือกรุงเทพฯ ฯลฯ ได้มีความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกท่าเรือกรุงเทพฯ และท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการ เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ทั้งนี้ กรณีที่ประชาชนพบว่ามีโรคระบาดต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามขั้นตอน</p>
ไทยรัฐ	<p><u>เกาหลีใต้สู้หวัดนก</u></p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลเกาหลีใต้ยกระดับเตือนภัยใช้หวัดนกระบาดขั้นสูงสุด สั่งระงับการขนส่งสัตว์ปีกทั่วประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสใช้หวัดนกสายพันธุ์ "เอช 5 เอ็น 6" ที่ทำให้สัตว์ปีกถูกกำจัดทิ้งไปแล้วราว 190,000 ตัว การเตือนภัยขั้นสูงสุด ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สั่งห้ามการขนย้ายสัตว์ปีกได้ทุกกรณี รวมทั้งใช้มาตรการอื่นๆ ได้เลยหากเห็นว่าจำเป็น</p>
เดลินิวส์	<p><u>ความผิดรัฐ</u></p> <p>-เสนอข่าว หญิงชาวฝรั่งเศสวัย 56 ปี ที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด ยื่นฟ้องร้องรัฐบาลฝรั่งเศสว่า ล้มเหลวในการคุ้มครองประชาชน จากมลพิษทางอากาศในกรุงปารีส เมื่อเดือน ธ.ค. 2559 โดยระบุว่า การหายใจลำบาก นำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ ขณะที่ทนายความของเธอเผยว่า มีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 140,000 ยูโร (ราว 5.3 ล้านบาท) เนื่องจากการที่วิถีชีวิตของเธอ ถูกรบกวน และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch